



กรมอนามัย  
DEPARTMENT OF HEALTH

# การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการความร่วมมือการพัฒนาอาหารริมบาทวิถีให้ปลอดภัย

## (Street Food) และสนับสนุนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทย

วันที่ ๑ - ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร



สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ร่วมกับ สำนักงานสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ (สสส.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการความร่วมมือการพัฒนาอาหารริมบาทวิถีให้ปลอดภัย (Street Food) และสนับสนุนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทย โดยได้รับเกียรติจาก น.พ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดการประชุม และมอบนโยบาย/ทิศทางในการพัฒนา Street Food โดยเน้นให้เกิดการบูรณาการและเกิดความเชื่อมโยงในภาพรวมของประเทศตามแนวนโยบายประชารัฐ และ ดร.ไพโรจน์ เสาน่วม ผอ.สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวถึงบทบาทและทิศทางของ สสส. ต่อการพัฒนา Street food จากนั้น ดร.อัมพร จันทวิบูลย์ ผอ.สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และ นางจกกลณี วิทยารุ่งเรืองศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. ได้นำเข้า “ข้อมูลสถานการณ์ในภาพรวม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ” โดยกล่าวถึงแนวทางและมาตรการในการพัฒนาของในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้ฝากข้อคิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมในประเด็น “ทำอย่างไรให้ Street food สะอาด ปลอดภัย” เพื่อเป็นประเด็นสำหรับประชุมกลุ่มย่อยต่อไป โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ดำเนินงานพัฒนา Street Food เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร จ.ลำปาง จ.บุรีรัมย์ จ.สงขลา และ จ.ชลบุรี เข้าร่วมการประชุม

ต่อด้วยการอภิปรายบทบาทการดำเนินงานพัฒนาอาหารริมบาทวิถี โดยมี นายสง่า ดามาพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย โดยมีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมการอภิปราย ประกอบด้วย (๑) น.ส.จินตนา สุวรรณพานิช ผอ.สำนักจัดระบบและพัฒนามาตรฐานทางการค้า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ (๒) นายเติมสิน เดชารัตน์ และ น.ส.ณภิญญา รัศมีทัต กรมการท่องเที่ยว (๓) น.ส.พัชรี อมรสิน กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย กรุงเทพฯ (๔) น.ส.อภิญาญา วิชัยรัมย์ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (๕) นายสุวิทย์ อากาศ ประธานชมรมร้านอาหารและแผงลอย จ.ลำปาง ร่วมกันอภิปราย โดยแต่ละหน่วยงานได้นำเสนอแนวทางการดำเนินงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา Street Food รวมถึงได้เสนอข้อคิดในการพัฒนาเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง และบูรณาการร่วมกันในระดับประเทศ

จากนั้นเป็นการประชุมกลุ่มเพื่อหารือ “แนวทางความร่วมมือในการพัฒนาอาหารริมบาทวิถีให้ปลอดภัย” โดยมีมติที่ประชุมได้กำหนดแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้ ๑) สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง คือ คัดเลือก Street Food ที่พัฒนาแล้วหรือกำลังดำเนินการเพื่อพัฒนาต้นแบบให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และการพัฒนาเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ชมรมผู้ประกอบการค้า ๒) สิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือพัฒนา คือ การบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงในประเด็นของ นโยบาย มาตรฐาน กฎหมาย รวมถึงการประกันคุณภาพของการดำเนินงาน เป็นต้น การดำเนินงานเน้นกระบวนการ R&D เพื่อถอดบทเรียนหา Key Success สำหรับนำไปต่อยอดการพัฒนา ๓) สิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม คือ การพัฒนา App. เพื่อจัดทำฐานข้อมูล Street Food รวมถึงการพัฒนาผู้บริโภคให้เป็น Inspector โดยใช้แนวทาง IEC: I=Information, E=Education, C=Communication ด้านสุขาภิบาลอาหาร การดำเนินงานขั้นต่อไป สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ จะสรุปผลการประชุม (Executive Summary) เสนอท่านอธิบดีกรมอนามัย ถึงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการพัฒนา Street Food ในบทบาทของกรมอนามัย รวมถึงประสาน สสส. เพื่อร่วมกันพัฒนาข้อเสนอ และจัดทำ Road map ในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาอาหารริมบาทวิถีไทย ให้คงเสน่ห์ของวิถีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่มีความสะอาด ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ โดยพัฒนาจากแบบอย่างที่ดีให้ขยายไปทั่วประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมเศรษฐกิจไทย

